



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรာ ซึ่งโรงพยาบาลลำปาง ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวัน เวลา และสถานที่สอบตามเอกสารแนบท้าย ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาว	รามาวดี	ยมจันทร์	

กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

วิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่สอบ	หมายเหตุ
สอบสัมภาษณ์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ห้องประชุมเล็ก ๒ อาคารนวมินทรราชประชาภักดี ชั้น ๖ โรงพยาบาลลำปาง	ขอให้ผู้มีรายชื่อ มาที่หน้าห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลำปาง และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลลำปาง